



ที่ วท ๕๕๐๑/ ๘๕๕๘

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระรามที่ ๖ ราชเทวี กทม. ๑๐๕๐๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอนำต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นนวัตกรรมไทยเสนอต่อนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการพัฒนาระบบ
นวัตกรรมของประเทศ

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
๒. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๑
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
๓. กำหนดการเยี่ยมชมรถไฟฟ้าที่ผลิตโดยคนไทย

ตามที่ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน กรรมการ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยเสนอให้มีการสร้างความรู้ใหม่ให้กับประชาชนเกี่ยวกับเป้าหมายการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ทั้งนี้ ขอให้พิจารณากิจการที่จะนำไปใช้ประโยชน์ด้วย เช่น กิจการขนส่งมวลชน กิจการเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น (รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมระเบียบวาระที่ ๓.๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ต่อมา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ความว่า ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการวิจัย พัฒนา และสนับสนุนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแบตเตอรี่สำหรับใช้ในรถไฟฟ้าดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

ในการนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) จึงขอนำต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นนวัตกรรมไทย เสนอต่อนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ในวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก และสร้างการรับรู้ของประเทศในการใช้พลังงานทางเลือกใหม่เพื่อสร้างความยั่งยืนในด้านพลังงานของประเทศต่อไป (กำหนดการดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ ในการนำต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นนวัตกรรม
ไทย เสนอต่อนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ในวัน เวลา และ
สถานที่ ดังกล่าว จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง



(นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๗๑๘๕๖ (คุณดารารัตน์)
โทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๖๐